



5. หากน้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์ในปี 2564 ที่ประสบอุบัติเหตุโดนรถบรรทุกชนขณะกำลังข้ามถนนไปซื้อกล้วยปิ้งหน้าโรงพยาบาลสวนดอกหลังจากที่ทำงานติดต่อกันมา 72 ชั่วโมง ทำให้ได้รับโอกาสไปเกิดใหม่ในยุคกรีกโบราณที่อีกโลกหนึ่ง โดยจะต้องทำหน้าที่พัฒนาระบบสาธารณสุขและทำให้ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี และเฝ้าติดตามความเป็นไปของมนุษยชาติตลอด 7000 ปี เพื่อตัดสินว่ามนุษย์พัฒนาเพียงพอจะดำรงเผ่าพันธุ์อยู่ต่อไปหรือไม่ น้องสามารถรับพลังที่แตกต่างกันจากเทพแห่งเขาโอลิมปัสได้เพียง 1 พร ดังนี้

ซุส: ความสามารถในการควบคุมกระแสไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ปรับได้ทั้งความต่างศักย์ ความถี่ และความต้านทาน

ฮาเดส: ความเชี่ยวชาญในการหาสาเหตุการเสียชีวิต และความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ (#คนที่ได้รับพรนี้ไปควบคุมความตายไม่ได้#)

โฟไซดอน: มีความสามารถในการสร้างน้ำได้ทุกแบบไม่ว่าจะเป็นน้ำจืด น้ำกร่อย น้ำเค็ม น้ำสะอาด และความสามารถพิเศษในการบำบัดน้ำเสียและเพิ่มออกซิเจนในน้ำ

เฮรา: ความสามารถในการดูแลสตรี สตรีมีครรภ์และเด็กแรกคลอดด้วยความเชี่ยวชาญพิเศษทางสูตินรีเวช

ดีมิเทอร์: ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการเกษตร โอกาสสำเร็จในการเพาะปลูกสูงกว่าคนทั่วไป 80% ได้รับความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรติดตัวถาวร

เฮสเทีย: มีความสามารถในการควบคุมไฟ และการปรุงอาหาร อาหารที่ได้จะเพิ่มพลังกายได้มากกว่าอาหารทั่วไปและโภชนาการที่ครบถ้วน (#ได้รับความรู้และความเชี่ยวชาญด้านอาหารและโภชนาการ#)

โดยน้องจะต้องอธิบายถึงการนำพลังไปใช้ ดังนี้ (ต้องตอบคำถามให้ครบทั้ง 4 ข้อใหญ่)

1. น้องเลือกรับพลังจากเทพองค์ใด (ไม่ต้องอธิบายเหตุผลที่เลือก)
2. อธิบายว่าน้องจะลดอัตราการเสียชีวิตของประชากรในยุคนี้ที่มีสาเหตุมาจากปัญหาสุขภาพต่าง ๆ เช่น การขาดสารอาหาร โรคไม่ติดต่อ โรคติดต่อ หรือโรคที่มีมาแต่กำเนิดที่ในยุคนี้ยังขาดความรู้และความเข้าใจได้อย่างไรโดยใช้พลังที่น้องเลือกมา

3. อธิบายว่าน้องจะนำพลังที่น้องได้รับ

ไปสร้างองค์ความรู้อะไรให้คนในยุคนี้เพื่อเป็นรากฐานด้านสาธารณสุขในอนาคต

4. หลังจากมีชีวิตมา 7,000 ปี

น้องได้เฝ้ามองต้นไม้แห่งความรู้และวิทยาการที่พุ่มพื้กมาตลอดเป็นเวลานาน

และได้พบว่ามีมนุษย์มากมายได้นำสิ่งที่น้องพุ่มพื้กไปใช้ทั้งในทางที่ถูกและในทางที่ผิด ณ

ตอนนี้ถึงเวลาแห่งการพิพากษาที่เทพเจ้ากำหนดไว้แล้ว เหล่าเทพเจ้าต้องการฟังความเห็นของ

น้องว่ามนุษย์ในโลกนี้ควรค่าแก่ความรู้ และพรที่เหล่าเทพมอบให้น้องหรือไม่

และมีสิทธิ์ตัดสินว่ามนุษย์ควรดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปหรือไม่ น้องจะตอบคำถามเหล่านี้ต่อเทพอย่างไร

(สำหรับข้อ 4 การเลือกอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อไม่มีผลต่อคะแนนที่น้องจะได้

การพิจารณาคะแนนขึ้นอยู่กับคำตอบครบทุกประเด็นคำถามในข้อนี้และเหตุผลที่น้องอธิบาย)



